

TBCSD จัดงานเสวนา “ภาคธุรกิจไทย (TBCSD) กับการขับเคลื่อน BCG Economy Model”



เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ได้จัดงานเสวนา เรื่อง “ภาคธุรกิจไทย (TBCSD) กับการขับเคลื่อน BCG Economy Model” ขึ้น ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” (Thailand Research Expo 2020) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนผู้ที่สนใจ ได้เข้าใจถึงรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู่รูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า BCG Economy Model ที่ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมการวิจัยผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภาคเอกชนไทยในปัจจุบันว่ามีการขับเคลื่อนพัฒนานวัตกรรม อันนำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต รวมถึงได้เข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศตามหลักการ BCG Economy Model โดยได้เกียรติอย่างสูงจาก **ดร.วิจารณ์ สิมาฉายา** เลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนา

งานเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 4 ท่านจาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ **คุณพงษ์ชัย ชัยจิรวีวัฒน์** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีโอ จำกัด (มหาชน), **คุณสุวัฒน์ กมลพนัส** กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน), **ดร.วิจารณ์ สิมาฉายา** เลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) (ประธานโครงการ PPP Plastics) และ**คุณพีระพงศ์ จรุงเอก** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจัน พรีอเพอर्टี จำกัด (มหาชน) ซึ่งวิทยากรแต่ละท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง BCG Model ได้ให้องค์ความรู้ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขับเคลื่อน BCG Economy Model อันนำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต โดยมี**คุณสร้อยฟ้า ตรีรัตนกุล** พิธีกรผู้ดำเนินรายการ Smart Energy ช่องไทยรัฐทีวี เป็นผู้ดำเนินรายการช่วงการเสวนา

ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการฯ ขอขอบคุณองค์กรสมาชิก TBCSD ที่ร่วมผนึกกำลังเดินหน้าโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ TBCSD อย่างเข้มแข็งมา ณ โอกาสนี้ และท่านสามารถเข้าไปดูงานไหลตออกสารไฟล์นำเสนอของวิทยากรได้ที่ QR Code ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สำนักเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

